

## Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Trong hai ngày 25 và 26/8/2010, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam Khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã được tiến hành và thành công tốt đẹp.

Về dự Đại hội có 167 đại biểu được triệu tập và hơn 30 tổ chức Đảng (Đảng bộ, Chi bộ) trực thuộc Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2006 - 2010; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; bầu BCH Đảng bộ khóa XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung Ương, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đoàn đại biểu Chi bộ Viện Xã hội học tham dự Đại hội gồm 3 đồng chí do Đồng chí Bùi Quang Dũng - Quyền Viện trưởng, Bí thư Chi bộ dẫn đầu.

Tại đại hội, đoàn Đại biểu Chi bộ đã có tham luận về chủ đề: “Tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội” cũng như đã có các văn bản đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Trung ương và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện KHXH Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Khối các cơ quan Trung Ương gồm 6 đồng chí, do đồng chí Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, Bí thư Đảng ủy dẫn đầu.

**Trịnh Hoà Bình**

## Khóa học “Tổng kết các công cụ kết nối nghiên cứu với chính sách”

Từ ngày 02/8 - 06/8/2010 tại Đồ Sơn - Hải Phòng, đã diễn ra khóa học “Tổng kết các công cụ kết nối nghiên cứu với chính sách”. Khóa học này nằm trong Dự án “Hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) trong thời gian từ 8/2008 đến 6/2011.

Nội dung khóa học là tổng kết 3 công cụ: Báo cáo nghiên cứu tóm tắt, Báo cáo chính sách tóm tắt, Câu chuyện về sự thay đổi.

Tham dự khóa học, Viện Xã hội học đã cử 5 nghiên cứu viên trẻ tham gia, các thành viên đã tham dự đầy đủ, chấp hành tốt các quy định của lớp học và đã đạt được những kết quả nhất định như: trình bày các sản phẩm của mình trước lớp học, tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị cho việc xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ này.

Kết thúc khóa học tất cả các thành viên của viện xã hội học đều có khả năng vận dụng thành thạo 3 công cụ này. Dự kiến 3 công cụ này sẽ được phổ biến, áp dụng trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

**TM**

**Khoá tập huấn “Phương pháp**

## **liên ngành trong khoa học xã hội: Phương pháp và ứng dụng”**

Văn phòng Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Thụy Điển (2008 - 2011) và Dự án “Nghiên cứu liên ngành về gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi” (Mã số VS- RDE/05) đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp liên ngành trong khoa học xã hội: Phương pháp luận và ứng dụng” tại Cửa Lò, Nghệ An từ 11 - 16/7/2010.

Các giảng viên của khóa tập huấn này là PGS.TS Nguyễn Hữu Minh - Viện Gia đình và Giới, PGS.TS Vũ Mạnh Lợi và Tiến sỹ Nguyễn Đức Vinh - Viện Xã hội học.

Tham dự khóa tập huấn là các nghiên cứu sinh, các nghiên cứu viên trẻ tại các viện: Xã hội học, Gia đình và giới, Tài nguyên và Môi trường Biển Hải phòng và các trường Đại học Y tế công cộng, Nông lâm Huế, Y Hà Nội.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp phương pháp, kỹ thuật và kỹ năng nghiên cứu định tính và định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội. Sau khóa tập huấn học viên có thể đạt được khả năng tư duy logic, hoàn thiện các kỹ năng xây dựng đề xuất nghiên cứu, triển khai khảo sát thực tế, xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Với sự giảng dạy nhiệt tình của các giảng viên và sự thảo luận sôi nổi của các học viên, khóa tập huấn đã kết thúc một cách hiệu quả và nhận được sự đánh giá cao từ GS.TS.Trịnh Duy Luân - Chủ nhiệm dự án VS-

RDE/05.

TM

## **Điều tra dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng năm 2010**

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2010, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương đã phối hợp với Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện cuộc “Điều tra DLXH về phòng, chống tham nhũng” nhằm tìm hiểu về nhận thức của người dân trong cộng đồng về tình hình tham nhũng hiện nay; đánh giá thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của việc phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cuộc điều tra do PGS.TSKH Bùi Quang Dũng làm chủ nhiệm.

Địa bàn điều tra DLXH về phòng, chống tham nhũng năm 2010 là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh - hai thành phố lớn nhất của Việt Nam. Tại Hà Nội, 2 địa bàn được lựa chọn là phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, và phường Dương Nội, quận Hà Đông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 2 địa bàn được lựa chọn là phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; và phường Bà Điểm, quận Hoóc Môn.

Đối tượng điều tra bao gồm 3 nhóm chủ yếu: Các cán bộ lãnh đạo và đảng viên; Các công chức, viên chức và Những người dân trong cộng đồng. Kết quả điều tra dựa trên 800 mẫu nghiên cứu định lượng và 40 mẫu nghiên cứu

định tính.

Đến nay cuộc điều tra đã thực hiện xong khảo sát thực địa, xử lý số liệu định lượng và thông tin định tính; đang tiến hành viết 2 báo cáo chuyên đề và 1 báo cáo tổng hợp. Dự kiến đến cuối tháng 10 năm 2010 sẽ tổ chức nghiệm thu kết quả và tiến hành chỉnh sửa báo cáo tổng hợp để nộp cho Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng vào 31/10/2010.

**Dương Chí Thiện**

### **Triển khai đề tài nghiên cứu Dịch vụ Game Online ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế**

Tháng 9 năm 2010, đề tài *Dịch vụ Game Online ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế* do TS. Trịnh Hòa Bình chủ nhiệm, triển khai các hoạt động nghiên cứu.

Đề tài với mục đích khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến, quan điểm, thái độ của cộng đồng với trò chơi trực tuyến và mối tương quan giữa nhà quản lý, nhà cung cấp và người sử dụng. Trên cơ sở đó, đề tài có nhiệm vụ đánh giá thực trạng sử dụng trò chơi trực tuyến hiện nay, phân tích những tác động của các dịch vụ này trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội ở Việt nam và dự báo xu hướng phát triển trong bối cảnh nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu này được thực hiện tại 5 tỉnh/thành phố thuộc 3 miền Bắc

Trung Nam: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương và Đồng Nai. Thông tin được thu thập bằng những phương pháp đặc trưng của nghiên cứu xã hội học, bao gồm: phân tích tài liệu thứ cấp, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát và phỏng vấn bằng bảng hỏi. Đối tượng phỏng vấn tập trung chủ yếu là lứa tuổi từ 10 đến 30 tuổi hiện tại có chơi Game Online. Phụ huynh trong độ tuổi 30 đến 60 và nhóm không chơi Game trong độ tuổi từ 10 đến 30 cũng nằm trong đối tượng được khảo sát. Tổng mẫu nghiên cứu định lượng là 1040.

Kết quả của cuộc nghiên cứu sẽ mô tả những tác động dương tính cũng như âm tính của trò chơi trực tuyến đối với sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, từ đó góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra những giải pháp quản lý phù hợp trong bối cảnh có nhiều luồng dự luận trái chiều về sự phát triển của loại hình giải trí này.

**Lê Lĩnh**

### **Triển khai dịch vụ Tư vấn Giám sát độc lập cuối kì về An toàn xã hội và môi trường cho các tuyến đường năm thứ nhất thuộc hợp phần Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ**

Trung tuần tháng 9, dịch vụ Tư vấn Giám sát độc lập cuối kì về An toàn xã hội và môi trường bắt đầu triển khai các hoạt động thu thập thông tin tại thực địa.

Đây là hoạt động giám sát cuối kì cho các tuyến đường năm thứ nhất thuộc dự án Cải tạo Mạng lưới Nâng cấp đường bộ được trợ giúp vốn bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA - một trong năm tổ chức có tên gọi chung là Ngân hàng Thế giới) do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư.

Mục tiêu chính của nhiệm vụ tư vấn này bao gồm:

- Giám sát và thông qua đánh giá hậu kì để đảm bảo rằng các ảnh hưởng về mặt xã hội và văn hóa nảy sinh từ việc thực hiện dự án phải được đền bù và giảm nhẹ nhằm đảm bảo cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng ít nhất phải bằng mức trước khi thực hiện dự án. Cụ thể tập trung vào các vấn đề GPMB, đền bù, tái định cư và dân tộc thiểu số.

- Thông qua việc giám sát và đánh giá, đảm bảo rằng các ảnh hưởng về xã hội được đền bù và giảm nhẹ nhằm đảm bảo cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng, ít nhất phải bằng mức trước khi thực hiện dự án.

- Mục tiêu quan trọng khác của dự án là xác định xem các dân tộc thiểu số bị Dự án tác động như thế nào, họ có được thông tin và tham vấn đầy đủ để thiết kế và thực hiện dự án hay không, và liệu các biện pháp hỗ trợ bổ sung có cần thiết hay không?

Hoạt động giám sát được tiến hành triển khai trên 5 tuyến đường (Quốc lộ 37; Quốc lộ 47; Quốc lộ 48-1; Quốc lộ 48-2; Quốc lộ 48-3) thuộc 4 tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nghiên cứu định tính và định lượng là các phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin. Đối tượng được khảo sát là: đại diện cán bộ lãnh đạo đoàn thể, cán bộ dự án các cấp và đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án. Dự kiến hoạt động điền dã trên 5 tuyến đường sẽ kết thúc vào giữa tháng 10 năm 2010.

**Lê Lĩnh**